

ร้องผู้ว่าแก้มืออบปิดถนน

ทั้งประจวบฯ-ชุมพร โวยศก.เสียหายหนัก กู้บืมเก็ฝังรางรถไฟ

ตร.เก็บกู้ระเบิดปลอมฝังใต้รางรถไฟที่บางสะพาน พบข้อความระบุชวสวนยางขอ กก.ละ 100 บาท ขณะที่ชาวบ้าน 2 จังหวัดออกมาคัดค้านปิดถนนเพชรเกษม (อ่านต่อหน้า 12)

ต่อจากหน้า 1

มือบยาง

ประชาสั่งผู้ว่าฯคุมมือบ

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.อ.ประชา พรหมนอก รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง เปิดเผยถึงสถานการณ์การชุมนุมปิด ถนนเพชรเกษมของกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางและปาล์มน้ำมัน 16 จังหวัดภาคใต้ว่า ได้รับรายงานจากผู้ราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ว่าในขณะนี้เหลือเพียงประเด็นเดียวที่ต้องพูดคุยกัน อาจจะมีการพูดคุยกันเพิ่มคือประเด็นเรื่องการเรียกร้องว่ายางในที่ไม่มีเอกสารสิทธิ ขอให้ได้รับสิทธิเท่าเทียมกันได้หรือไม่ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่นกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมป่าไม้ ลงไปพูดคุยกัน หากผู้ชุมนุมพอใจอาจจะสลาย คาดว่าจะจบลงด้วยดี

เมื่อถามว่าเกรงหรือไม่ว่าจะเป็นกรณีสนับสนุนให้มีการบุกรุกพื้นที่ป่า พ.ศ.อ.ประชา กล่าวว่า จึงต้องให้เจ้าหน้าที่ลงไปดูว่ารัฐบาลให้ได้แค่ไหนอย่างไร จะให้ได้หรือไม่ได้ เป็นเรื่องสำคัญหากคุยกันรู้เรื่อง คาดว่าจะเปิดถนนได้ เนื่องจากชาวบ้านที่อยู่บริเวณจุดชุมนุมได้รับความเดือดร้อน และคนในพื้นที่ที่ร่วมชุมนุมก็อดใจไม่ไหวแล้ว หวังว่าจะเป็นไปได้ด้วยดี

ผู้ว่าฯเตือนอย่าไปฟังปราศรัย

นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า การชุมนุมของเครือข่ายชาวสวนยางพาราและปาล์มน้ำมัน ที่ริมถนนเพชรเกษม หลัก กม.ที่ 415 ช้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีนคร ต.ช้างแร้ง อ.บางสะพานน้อย ยังมีชาวบ้านเปิดเวทีปราศรัยต่อเนื่องเป็นวันที่ 6 หลังเข้ายึดพื้นที่ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคมที่ผ่านมา เหตุการณ์ทั่วไปสงบเรียบร้อย ล่าสุดแกนนำแสดงท่าทีขอเจรจากับภาครัฐอีกครั้งเป็นรอบที่ 3 แต่อยู่ระหว่างสรุปประเด็นข้อเรียกร้องใหม่ จะประชุมร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พื้นที่ อ.บางสะพาน และ อ.บางสะพานน้อย เพื่อให้ทำความเข้าใจกับประชาชนว่าขออย่าให้ไปร่วมรับฟังการปราศรัย เพราะมีความผิดตาม พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 มีโทษทั้งจำและปรับ และการเข้าร่วมเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การชุมนุมยืดเยื้อ ส่วนสภาพถนนเส้นทางเบี่ยงเสี่ยงจุดการชุมนุมขณะนี้อยู่ในสภาพชำรุดอย่างหนัก เพราะเป็นถนนในชุมชนไม่ได้ออกแบบมารองรับปริมาณรถยนต์จำนวนมาก และถูกใช้เส้นทางตลอด 24 ชั่วโมง ได้กั้นขังให้แหวงการทางประจวบคีรีขันธ์ สำรวจซ่อมแซมเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้รถใช้ถนน

ไฉยงหนั่งสติ๊กใส่ตำรวจ

แหล่งข่าวจากศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าของฝ่ายปกครองและตำรวจภูธร ภาค 7 ระบุว่า การเสนอ

ขอเจรจาของแกนนำมือบเป็นเพียงการชะลอขั้นตอนการขอคืนพื้นที่ เพื่อเปิดถนนเพชรเกษมให้ใช้งานได้ตามปกติ หลังจากการดำเนินการของตำรวจเมื่อช่วงเย็นวันที่ 30 ตุลาคม แต่ไม่ประสบผลสำเร็จ เนื่องจากมีกลุ่มวัยรุ่นใช้หนังสือตีกระดมยิงหัวนอต ลูกแก้ว และหัวตะกั่ว ใส่เจ้าหน้าที่ หลังจากเดินทางมาสนธิกำลังจากหลายจังหวัด แต่ฝ่ายปกครองยังไม่กล้าตัดสินใจใช้มาตรการเด็ดขาด เพราะกลัวมือที่สามเข้ามาสร้างสถานการณ์ความวุ่นวายหลังจากขอคืนพื้นที่ ขณะที่มีการปล่อยข่าวทางโซเชียลเน็ตเวิร์กว่ามีการใช้อาวุธสงครามยิงผู้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่บ้านศรีนคร ขณะที่ผู้ชุมนุมหน้าเวทีปราศรัยมีไม่เกิน 300 คน

พบระเบิดซุกใต้รางรถไฟ

ขณะที่ พล.ต.ต.ธเนษฐ สุทรสุข ผู้บังคับการตำรวจภูธรประจวบคีรีขันธ์ นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด กก.ตชต. 14 ค่ายพระมงกุฎเกล้า ตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยวางใต้รางรถไฟสายใต้ที่ หลัก กม.378-300 ห่างไปทางใต้ ประมาณ 500 เมตร จากจุดตัดรถไฟริมถนนสายถ้ำม้า ร่ม หมู่ 1 บ้านฝายท่า ต.พงศัประศาสน์ อ.บางสะพาน จากการตรวจสอบเบื้องต้น คาดว่าเป็นระเบิดแบบแสวงเครื่องรัศมีทำลายประมาณ 60 เมตร มีข้อความเขียนด้วยปากกาเมจิกบนกระดษ 2 แผ่นระบุว่า "มึงเห็นชาวสวนยางไม่มีความหมายหรืออย่างไร" และข้อความ "ขอ 100 บาท ไม่ให้กู" ระหว่างการตรวจสอบทำให้รถไฟทุกขบวนต้องหยุดการเดินรถ

ชาวบ้านฮือต้านมือบปิดถนน

ขณะเดียวกันมีชาวบ้านประมาณ 200 คน จาก อ.บางสะพานน้อย มารวมตัวบริเวณริมถนนสายบางสะพาน-หนองหัดโต เพื่อเรียกร้องให้กลุ่มผู้ชุมนุมเปิดถนนเพชรเกษม ที่บ้านศรีนคร เปิดเส้นทาง หลังได้รับผลกระทบจากการจำนวนมากใช้เส้นทางสายรองตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อขึ้นล่อง 14 จังหวัดภาคใต้ ทำให้การจราจรติดขัด ผิดการจราจร ขำรูด ชาวบ้านประกอบอาชีพค้าขายไม่สามารถเดินทางได้ จึงเรียกร้องผู้ชุมนุมเปิดถนนโดยเร็ว โดยเฉพาะในวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้โรงเรียนทุกแห่งจะเปิดภาคเรียน ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจและมูลนิธิกู้ภัยจัดจุดให้บริการประชาชนบนถนนสายรอง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน สามารถ

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,500

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: ศุกร์ 1 พฤศจิกายน 2556

ปีที่: 36

ฉบับที่: 13018

หน้า: 1 (ล่าง), 12

Col.Inch: 120.76 Ad Value: 181,140

PRValue (x3): 543,420

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: รองผู้ว่าแก้มือปิดถนน ทั้งประจวบฯ-ชุมพรไวศก.เสียหายหนักกู้บ่้มแก้มี่งรางรถไฟ

พบวัตถุคล้ายระเบิดอยู่ในกล่องกระดาษระบุว่า ทาง
เครือข่ายไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำดังกล่าว
ขอประณามผู้ลงมือกระทำ หรือผู้สร้างสถานการณ์
ขอเรียกร้องเจ้าหน้าที่หาตัวผู้กระทำดังกล่าวมา
ลงโทษ รวมถึงนำตัวมือปืนที่ใช้อาวุธสงครามยิง
ฆ่มชุมชนบ้านเมือกลางตึกคืนที่ผ่านมามาลงโทษด้วย
นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กล่าวในที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง
ว่า สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) จัดส่ง
รายงานโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อลดปริมาณ
ยางในสต็อกรัฐบาลที่มี 2 แสนตัน ลงจากทั้ง 10
กระทรวงหลักของไทย ดังนี้ 1.ในปี 2557 มีโครงการ
ที่ต้องใช้ยางสังเคราะห์ 30 โครงการใช้งบประมาณ
14,097.66 ล้านบาท มีปริมาณยางที่คาดว่าจะใช้ได้
6,316.14 ตัน 2.โครงการหรือกิจกรรมที่สามารถ
เพิ่มการใช้ยางในระยะต่อไปรวม 49 โครงการ
วงเงินงบประมาณ 12,307.27 ล้านบาท มีปริมาณ
ยางที่คาดว่าจะต้องใช้ทั้งสิ้น 8,617.40 ตัน ซึ่งถือว่ามิ
การใช้ยางไม่มากนัก เมื่อเทียบกับสต็อกรัฐบาลที่มี
จำนวน 2 แสนตัน

นายยุคลกล่าวว่า ต้องนำเสนอข้อมูลทั้งหมด
ให้กับคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.)
ก่อนที่จะเสนอ คณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อขอใช้งบ
ในสต็อกรัฐบาล โดยใช้งบประมาณในปี 2557 รวม
ถึงขอตั้งงบประมาณปี 2558 ในการดำเนินการ